
 

 

 

มติย่อ 

รายงานการประชุม 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ ๖/๒๕๖๔ 

วันเสาร์ ที่ ๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ   

   มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

และห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

---------------------- 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม 

๑. ศ.(เกียรตคิุณ) คุณหญิงไขศรี   ศรอีรุณ    นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ศ.(พิเศษ) อรรถพล   ใหญ่สว่าง      อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา   

     ๓.  ดร.สมเกียรต ิ                        ชอบผล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

     ๔.  นายแพทย์ธวัช   สุนทราจารย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

     ๕.  นายวีระ    โรจน์พจนรัตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

     ๖.  รศ.ดร.สุภกร    พงศบางโพธิ์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา    

     ๗. ผศ.อุดม    งามเมอืงสกุล   ประธานสภาพนักงาน 

     ๘. รศ.กันย์กัญญา    ใจการวงค์สกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 

           คณาจารย์ประจำ 

     ๙.  รศ.ดร.ฐิติรัตน์   เช่ียวสุวรรณ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

    ๑๐. รศ.ดร.เสมอ    ถาน้อย    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

    ๑๑. รศ.ดร.ดิเรก   ธีระภูธร             ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

    ๑๒. ผศ.ดร.ชลธิดา    เทพหินลัพ   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

    ๑๓. นายประฐมพงษ์   ทองรอด   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

     

รายนามกรรมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑. ศ.(เกียรตคิุณ) ดร.เกตุ   กรุดพันธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. รศ.ดร.วรากรณ์   สามโกเศศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 



๒ 

 

 

 

๓. รศ.ดร.ชวนี         ทองโรจน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. ดร.ทองเปลว     กองจันทร์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕. ดร.วีระชัย    ณ นคร      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖.  นายแพทย์ณรงค์    สายวงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗. นายโสภณ   ทองดี    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘. นายวิทวัส     สวัสดิ์-ชูโต    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายทรงยศ     โรจนวีระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายวีระชัย      อมรรัตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ 

                                                                มหาวิทยาลัยพะเยา    

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากลาออก) 

๑. ผศ.ดร.รังสรรค์            เกตุอ๊อด   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 

  คณาจารย์ประจำ 

รายนามผู้ที่เชิญมาช้ีแจง 

๑. รศ.จันทนีย์    เพชรานนท์   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

         สังคมศาสตร์ 

     ๒. ผศ.อังคณา   ปานเทือก   ผู้ช่วยอธิการบดี      

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นางกฤษณา    แปงณีวงค์         ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

  พะเยา      

    ๒. นางสาวเนตรชนก              สุขยิ่ง               หัวหน้างานประชุม   

๓. นายอาทิตย์ การดื่ม            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอใหท้ี่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้            

 

 



๓ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังน้ี 

                   ก่อนเริ่มการประชุม ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย

พะเยา แจ้งในที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID –๑๙ และเพื่อลด

ความเสี่ยงของการแพร่กระจายและการติดเชื ้อ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้จัดให้มีการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านสื ่ออ ิเล ็กทรอนิกส์   โดยมีผ ู ้ เข ้าร ่วมประชุม ณ ว ิทยาลัยการจัดการ 

กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ ท่าน ดังนี้ 

  ๑) ศ.(เกียรตคิุณ) คุณหญิงไขศร ี ศรีอรุณ 

  ๒) ศ.(พิเศษ) อรรถพล  ใหญ่สว่าง 

  ๓) นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์  

  ๔) ดร.สมเกียรต ิ ชอบผล  

๕) นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์ 

               

                   ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัย

พะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน ๘  ท่าน ดังนี้ 

๑) รศ.ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ 

๒) ผศ.อุดม  งามเมอืงสกุล   

๓) รศ.กันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล   

๔) รศ.ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ 

๕) รศ.ดร.เสมอ  ถานอ้ย 

๖) รศ.ดร.ดิเรก  ธีระภูธร 

๗) ผศ.ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ 

๘) นายประฐมพงษ์  ทองรอด 

 

                  ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบ้านพักหรือสถานที่สะดวก จำนวน ๑๑ ท่าน 

ดังนี้  

๑) ศ.(เกียรตคิุณ) ดร.เกตุ  กรุดพันธ์    

๒) รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ    

๓) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ 



๔ 

 

 

 

๔)  รศ.ดร.ชวนี  ทองโรจน์    

๕)  นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์  

๖) นายโสภณ  ทองดี 

๗)  นายวิทวัส   สวัสดิ์-ชูโต     

๘) นายทรงยศ โรจนวีระ 

๙)  ดร.วีระชัย ณ นคร         

         ๑๐) นายวีระชัย อมรรัตน์   

                   ๑๑) ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องอธิการบดีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องรายงานการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีป่ระชุมได้พิจารณาและอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและมีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

            ๑. ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ ชื ่นชมการ

ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้สอบถามเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา

พระราชทานของนิสิตว่ามหาวิทยาลัยนับเป็นชั ่วโมงจิตอาสาหรือไม่ และได้บันทึกเป็นชั ่วโมงใน

ใบทรานสคริปหรือไม่ ซึ ่งปัจจุบันการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสามีความสำคัญเป็นอย่างยิ ่ง ถ้า

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการอยู่แล้วเป็นเรื ่องที่ดี และการออกใบทรานสคริปควรออกเป็นฉบับ

ภาษาไทยด้วย 

         รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการจติอาสาของนิสติ ว่ามหาวิทยาลัยมีการนับช่ัวโมงจติอาสาและนำมาบันทึกลงในใบทรานสคริป

ด้วย ส่วนเรื่องการออกใบทรานสคริปฉบับภาษาไทยนั้น ถ้านิสิตมีความจำนงอยากได้ฉบับภาษาไทย

มหาวิทยาลัยก็สามารถออกให้ได้ 

๒. นายวีระ โรจนพจน์รัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ  ชื ่นชมการ

ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรมมีความโดดเด่น และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยมีการอบรมเรื่องการประกอบอาชีพ

ผ่านระบบออนไลน์ และขยายหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติม 

                      

มติ  

  ที่ประชุมรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา

ดำเนนิการ 



๑๓ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง การนำเสนอแนวทางการบริหารงานคณะและความก้าวหน้าในการ

ดำเนินงาน ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง  

   ตามที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 

2562 ได้มนีโยบายใหค้ณบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

และเพื ่อให้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน ได้ชี ้แจงแนวทางการบริหารงานและนำเสนอรายงาน

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ นั้น 

     บัดนี้ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดทำแผนการพัฒนา

และแนวทางการบริหารงานและผลการดำเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์

เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา มาเพื่อโปรดทราบ 

  รศ.จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

นำเสนอแนวทางการบริหารงานคณะและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ของ คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสรุปดังนี้  
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ประชุมได้พิจารณาและอภปิรายกันอย่างกว้างขวางและมีขอ้เสนอแนะ ดังนี้  

  ๑. ศ. (เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้สอบถาม

เรื่องการเพิ่มขึ้นของจำนวนนิสิตในปีถัดไป เมื่อเทียบสัดส่วนของอาจารย์ที่มีอยู่ คณะมีการบริหาร

จัดการอย่างไร 

      รศ.จันทนีย์ เพชรานนท์ ได้ช้ีแจงว่าการรับนิสิตคณะยังจะไม่รับเพิ่มขึน้ไปมากกว่าเดิม 

เมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ผูส้อน อาจจะต้องหาอาจารย์พิเศษมาสอนช่วย ซึ่งเป็นการบริหารจัดการใน

ระยะสั้น ส่วนในระยะยาวคณะอาจจะต้องปรับลดจำนวนหลักสูตรและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการ

บริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอน 

  ๒. ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชื่นชมเรื่องการ

วิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ ได้ด ีและได้ให้ขอ้เสนอแนะดังนี้ 

          ๑) เรื ่องการประเมินถึงผลสำเร็จในด้านต่าง ๆ เช่น มีจำนวนนิสิตเพิ่มขึ ้น          

มีอาจารย์ที่ไปเรียนต่อจบมาสอนซึ่งมีความเหมาะสม และการประเมินการมีส่วนร่วมภายในคณะว่า

บุคลากรได้ทราบถึงกระบวนต่างๆ และมีการสื่อสารกันอย่างไร บุคลากรมีโอกาสเข้ารับฟังความคิดเห็น

ด้วยหรือไม่ มีผู้เข้าร่วมกันช่วยผลักดันให้เกิดความสำเร็จและชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งจะแสดงให้

เห็นถึงกระบวนการทำงานของคณะได้อย่างชัดเจน 

           ๒) เรื่องความยั่งยืน เมื่อในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอยากให้คณะมองไปถึง 

Impact ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ การเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐาน บรรทัดฐาน (Norm) 



๓๕ 

 

 

 

และการเปลี่ยนแปลงเรื่องความเป็นอยู่ ด้านความคดิของบุคลากรในคณะ ถ้าทำใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง

ได้ทั้ง ๓ ด้าน จะเป็นตัวชีว้ัดสำหรับการประเมินที่ได้มาตรฐาน 

  ๓. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชื่นชมผลการ

ดำเนนิงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ และมีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

     ๑) มีความห่วงใยเรื่องการเพิ่มหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก เนื่องจาก

คณะยังมจีำนวนอาจารย์ผูส้อนไม่เพียงพอ 

                      ๒) โอกาสเรื ่องการฝึกงานของนิสิต เมื ่อเทียบกับในอดีตนิสิตจะได้รับการ

ฝึกงานจริง โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมจะได้ไปฝึกทำงานจริงจากบริษัทที่มีชื ่อเสียง ทำงานร่วมกับ

อาจารย์ผู้สอน ซึ่งจะทำให้นิสิตได้เรียนรู้เรื่องการทำงานจริงๆ และในส่วนของคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีบริษัทจำลองโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการฝึกงาน

ผ่านระบบออนไลน์ 

   ๓) ตามที่คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญา ๒ สาขาวิชา

การบูรณาร่วมกันของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่ดี เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพะเยาไป

ศ ึกษาการจ ัดการเร ียนการสอนของมหาว ิทยาล ัยมหาสารคาม ท ี ่ ม ีการบ ูรณาร ่วมกับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน ส่วนมหาวิทยาลัยพะเยาอาจจะไปร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือทำความร่วมมือกับต่างประเทศ หรือทำงานวิจัยร่วมกัน เพื่อนำมาสู่การ

ประเมินและการพัฒนาของคณะต่อไป     

   ๔. ศ. (เกียรติคุณ) ดร.เกตุ กรุดพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชื่นชม

ผลการดำเนนิงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ และมีขอ้สังเกต ดังนี้ 

   ๑) เสนอให้คณะนำผลการดำเนินงานของคณะในด้านการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การบริการชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาเชื่อมโยงกับ  SDGs จะ

ช่วยใหม้ีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยพะเยา

กลุ่มที่ ๓ การพัฒนาชุมชนพืน้ที่  

   ๒) ด้านการวิจัย การตพีิมพว์ารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน Q๑ และ Q๒ ถ้านำ 

SDGs และนำผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ของคณะมาเชื่อมโยงจะทำให้ผลงานทางวิชาการนัน้มีคุณค่าเพิ่ม

มากขึ้น 

                    ๕. รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ  ชื ่นชมผลการ

ดำเนนิงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ และมีขอ้เสนอแนะดังนี้ 



๓๖ 

 

 

 

    ๑) งานด้าน Creative Work คณะควรมุ่งเน้นวัฒนธรรมทางภาคเหนือ เพื่อให้

นิสติที่จบออกไปแล้วจะได้มีความพิเศษในด้านนี ้ 

  ๒) เรื่องการจดสิทธิบัตรของคณะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการออกแบบ เสนอให้

คณะเพิ่มการประดิษฐ์คิดค้น หรอืเป็นชิน้ผลงานเชิงวิชาการที่ลุ่มลึกขึ้นจะทำให้เกิดคุณค่าและเป็นมูลค่า

ได้ 

  ๖. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะ 

ดังนี้ 

   ๑) เรื่องความเช่ือมโยงกับด้านวิศวกรรมในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ ควรร่วมมือกับ

คณะวศิวกรรมศาสตร ์ร่วมกันจัดทำหลักสูตรเพื่อจัดการเรยีนการสอน 

  ๒) เรื่องการบริหารจัดการพระตำหนักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชาสุดาฯ ที่สร้างไว้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตร์ จะเข้าไปดูแลในด้านใดได้บ้าง 

  ๗. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

และในฐานะผู ้ประกอบการ ชื ่นชมผลการดำเนินงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตร ์และมีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

   ๑) มหาวิทยาลัยพะเยา อยู ่ในพื ้นที ่ล้านนานิสิตควรมีความรู ้พื ้นฐานด้าน

สถาปัตยกรรมลา้นนา การนำโปรแกรมต่างๆ มาใช้ แต่ส่วนใหญ่นิสิตจะใช้วิธี SketchUp ถ้ามีโอกาสควร

ให้นสิิตมาฝกึงานที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะเป็นศูนย์กลางลา้นนา 

   ๒) เรื่องคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีสภาวิชาชีพดูแลอยู่ มหาวิทยาลัยจะต้องมีสัดส่วน

อาจารย์ทีต่รงกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ  

 

                   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อโปรดทราบ 

มติ 

  ที ่ประชุมรับทราบ มอบมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนนิการ 

 

 

 

 



๓๗ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑  เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังที่  

๕/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๒ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และ

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

มติ 

     ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๓ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการจัดกิจกรรมแฮกกาธอน 

(U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา

การ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่าง สำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

มติ 

            ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๔ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย

พะเยา และ บริษัทอภิญญา เมดิคอล จำกัด กับ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด และ       

บริษัท บางกอก เฮลท์ เอเจนซี่ เซอร์วิส จำกัด     

 

มติ 

            ที่ประชุมรับทราบ 



๓๘ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๕ เรื่อง รายงานการปรับแผนการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐             

สำหรับนิสิตรหัส ๖๑ และ ๖๒ 

 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ ๑.๓.๖ เรื ่อง รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั ้งแต่วันที ่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง         

วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

    

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๗ เรื่อง รายงานทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลา ๓ เดือน (ไตรมาสที่ 3 

ปีงบประมาณ ๒๕๖4) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณา

ดำเนนิการ 

  

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพจิารณารับรองรายงานการประชุม 



๓๙ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔  

เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

มติ 

            ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมตใิห้การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

  -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื ่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของ นายเสกสรรค์ ทองติ๊บ 

สรุปเรื่อง  

               วาระลับ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั ้งให้ดำรง

ตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของ นางสาวอรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ 

สรุปเรื่อง  

               วาระลับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั ้งให้ดำรง

ตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของ นางสาวอรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์ 

สรุปเรื่อง  

               วาระลับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื ่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั ้งให้ดำรง

ตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของ นายมารุต แก้ววงศ์ 

สรุปเรื่อง  

               วาระลับ 



๔๐ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื ่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั ้งให้ดำรง

ตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของ นายดวิษ แสนโภชน์ 

สรุปเรื่อง  

               วาระลับ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของ นายวัชระ จตุพร 

สรุปเรื่อง  

               วาระลับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของ นายเอกชัย แผ่นทอง 

สรุปเรื่อง  

               วาระลับ 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของ นางสาวศิริกาญจน์ สันพา 

สรุปเรื่อง  

               วาระลับ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง (รองศาสตราจารย์) ของ นางสาวจตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล 

สรุปเรื่อง  

               วาระลับ 

 

 



๔๑ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง (รองศาสตราจารย์) ของ นายรักษิต สุทธิพงษ์ 

สรุปเรื่อง  

               วาระลับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง (รองศาสตราจารย์) ของ นายไพบูลย์ ปะนาเส 

สรุปเรื่อง  

               วาระลับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง (ศาสตราจารย์) ของ นายเชวศักดิ์ รักเป็นไทย 

สรุปเรื่อง  

               วาระลับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู ้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง  

               วาระลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาการให้ปรญิญากิตติมศักดิ์ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

 

มติ   

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

           ๑. อนุมัติคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

การให้ปริญญากิตตมิศักดิ์ ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑) อธิการบดี                                                 ประธานกรรมการ 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒) รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน                กรรมการ 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตริัตน์ เชี่ยวสุวรรณ) 

๓) ผูท้รงคุณภายนอก         กรรมการ 

    (ศ.(เกียรตคิุณ) ดร.เกตุ กรุดพันธ์) 

๔) ผูท้รงคุณภายนอก         กรรมการ 

    (ดร.สมเกียรต ิชอบผล) 

   ๕) คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์      กรรมการ 

             (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศริิ ภักดีพินจิ)  

  ๖) คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม       กรรมการ 

            (รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ)  

  ๗) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์                       กรรมการ 

         (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหวา้) 

  ๘) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 

        (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

  ๒. มอบกองบริการการศกึษา ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สิน จัดทำคำสั่งดังกล่าว 

และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป  

 

 



๔๓ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื ่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล       

พ.ศ. ..... 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

               ๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย ธรรมาภิบาล พ.ศ. ....        

 ๒. มอบกองกฎหมายและทรัพย์สิน จัดทำข้อบังคับดังกล่าว และประสาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย หลักเกณฑ์ และ

วิธีการในการจัดตั้งสว่นงาน การบรหิารงาน และการกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. .... 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

               ๑. อนุมัตขิ้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้ง

ส่วนงาน การบริหารงาน และการกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. .... 

 ๒. มอบกองกฎหมายและทรัพย์สิน จัดทำข้อบังคับดังกล่าว และประสาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระที ่ ๔.๑๗ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ 

                ท ี ่ประชุมได้พ ิจารณาแล้วมีมติ  เห ็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำ          

(Audit Committee Charter) ของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 

   

 

          



๔๔ 

 

 

 

ระเบียบวาระที ่ ๔.๑๘ เรื ่อง ขออนุมัติปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๖๔ (คร้ังท่ี ๒)  

 

มติ  

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

               ๑. อนุมัติปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) 

วงเงิน 31,479,870 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ไปพลาง

ก่อน  

   ๒. เมื ่อได้รับรายงานจำนวนนิสิตที่ยืนยันสิทธิ์เลือกสถาบันการศึกษาและรายงาน

จำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที ่แจ้งความจำนงรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ จากกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแล้ว มอบมหาวิทยาลัยรายงานวงเงินงบประมาณลด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวนจริง ให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ

ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ เรื่อง ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิด

สอนให้สาขา/หลักสูตรอื ่น และเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้

สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560   

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ อนุมัตเิปิดรายวิชาใหม่ เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชา/รายวิชาที่

เปิดสอนให้สาขา/หลักสูตรอื่น และเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขา       

วิชา/หลักสูตรอื่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

 

 

 



๔๕ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกลุ่มวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

มติ  

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติเพิ่มกลุ่มวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ระเบียบวาระที ่ ๔.๒๑ เรื ่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ (แผน ข) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

มติ  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑติ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ (แผน ข) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  (โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่) 

สำหรับนสิิต ที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา  2562 

 

มติ  

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่) สำหรับ

นิสติที่เข้าศกึษา ในปีการศกึษา 2562 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๓ เรื่อง ขออนุมัติจัดการศึกษาในลักษณะอื่นโครงการหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree program) ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพ โครงการหลักสูตร

ระยะสั้น “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านการเตรียมผลงานวิจัยเพื่อการ

ตีพมิพ์เผยแพร่” 

 

มติ 

            ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตจิัดการศกึษาในลักษณะอื่นโครงการหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree program) ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพ โครงการหลักสูตรระยะสั้น 

“หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพด้านการเตรียมผลงานวิจัยเพื่อการตีพมิพ์เผยแพร่” 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๔  เรื่อง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร

ว ิศวกรรมศาสตรบ ัณฑิต สาขาว ิชาว ิศวกรรมโยธา หล ักส ูตรปร ับปร ุง พ.ศ. 2560            

โครงการพเิศษ 

 

มติ 

                  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติปรับแก้ไขรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โครงการพิเศษ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๕ เรื่อง ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ต่อสภามหาวิทยาลัย

พะเยา  

 

 



๔๗ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๖ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา      

อันเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) 

 

มติ  

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

      1.  อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตที่ครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา ใน

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ภาคการศึกษา ถึงภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 

2564 รวมจำนวน 13 ราย ดังนี ้ 

1.1  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

        นิสิตหลักสูตร ปร.ด. (การจัดการพลังงานและสมาร์ตกรดิเทคโนโลยี) จำนวน 2 ราย 

   1) นายภัทรกฤช พิศพรรณ   รหัสนิสิต 58141717 

   2) นางสาววิมลรัตน์ ศีติสาร   รหัสนิสิต 58141582 

  1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

            นิสิตหลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 1 ราย 

   1) นายอภิชาติ  ใจดี    รหัสนิสิต 59170541 

  1.3 วิทยาลัยการจัดการ 

       นิสิตหลักสูตร กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) แบบ 1.1  จำนวน 4 ราย 

   1) นางสาวสกุลรัตน์  โกพัฒน์ตา   รหัสนิสิต 58160280 

   2) นายสุชาย สิริภัทรกุลธร   รหัสนิสิต 58160291 

   3) นางสาวสุภาวดี  คำนาดี    รหัสนิสิต 58160303 

   4) รอ้ยตำรวจโทหญิงบุณยวีร์  โชคประเสรฐิสม   รหัสนิสิต 58160550 

   นิสิตหลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) แบบ 2.1 จำนวน 6 ราย 

   1) นางสาวกนกกาญจน์  บุญทรง   รหัสนิสิต 58160325 

   2) นางสาวนวนันทน์ ศรสีุขใส    รหัสนิสิต 58160369 

  3) นางสาวปวีณา  ขำพัด    รหัสนิสิต 58160370 

   4) นางสาวพิมนภัทร์ พันทนา    รหัสนิสิต 58160381 

   5) นางสาวอุทุมพร  เรอืงฤทธิ์   รหัสนิสิต 58160460  

   6) นางสาววรรณวิษา  รัตตพงษ์   รหัสนิสิต 58160594 

   2. อนุมัตขิยายระยะเวลาการศกึษาใหก้ับนิสิต ที่เคยได้รับอนุมัตใิหข้ยายระยะเวลาการศึกษา 

ถึงภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ตามมติที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั ้งที่



๔๘ 

 

 

 

4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โดยขอขยายระยะเวลาการศกึษาไปอีก 1 ภาคการศึกษา ถึง

ภาคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา 2564 รวมจำนวน 3 ราย ดังนี้ 

   คณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

       นิสิตหลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต  

         1)  นางสาวพฤกษา พันธ์ปัญญา  รหัสนิสิต 59079369 

       2)  นางสุรนีาถ ครองสุข    รหัสนิสิต 59079370 

      3)  นางสาววินิตตา ลือชัย    รหัสนิสิต 59079459 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

มติ  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563  

        1) ปรับตำแหน่งทางวิชาการ จาก ดร.รุ่งทิวา  กองสอน เป็น ผูช่้วยศาสตราจารย์            

ดร.รุ่งทิวา  กองสอน 

                             2) ถอน ดร.ศานิตย์  ศรีคุณ เนื่องจาก ดร.ศานิตย์  ศรีคุณ ลาออก 

                             3) เพิ่ม ดร. ณัฐวุฒิ  สัพโส เป็น อาจารย์ประจำหลักสูตร 

        4) เพิ่ม ดร.วัชระ  จตุพร เป็น อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ทั้งนี ้ โดยเริ ่มใช้กับนิสิตที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น              

ปีการศกึษา 2564 เป็นต้นไป 

   ๒. เห็นชอบมตสิภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนีใ้นรายงานการประชุมโดยไม่

ต้องรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป 



๔๙ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง รายงานการปรับแผนการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับนิสิตรหัส ๖๒ เป็นต้นไป 

 

มติ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 

        ประธานที่ประชุม นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันเสาร์ที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

 

           นางกฤษณา แปงณีวงค์                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหนิลัพ 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา         ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

          ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม          ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

     

            รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ 

                                                                          เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

                                                                              ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 


